

บทความพิเศษเรื่อง : สวยด้วยเลือด หรือ Vampire Facelift (SELPHYL® : The Natural Filler นวัตกรรมความงามอัจฉริยะ)



หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าสวยด้วยเลือดหรือ Vampire Facelift มาแล้ว วิธีคือการนำเลือดจากตัวเรามาปั่น เพื่อให้เลือดเกิดการแยกชั้น แล้วนำกลับไปฉีดเข้าร่างกายใหม่ เรียกว่า Platelet-Rich Plasma (PRP) ซึ่งใน PRP มีโปรตีนหรือไกลโคโปรตีน (Growth factor) ที่ทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ PRP ได้นำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อบำบัดในโรคทางกระดูกและข้อ รวมถึงช่วยกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ กระดูกอ่อนผิวข้อ ซึ่งมักเป็นเนื้อเยื่อที่ยากต่อการซ่อมแซมตัวเอง หรือมีความเสื่อมร่วมด้วย

ในปี 2011 มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าการฉีด PRP ให้กับนักกีฬา ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่จำเป็นต้องแจ้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา โดยนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนรวมถึงอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกอย่างไทเกอร์ วูดส์ และนักเทนนิสอย่างราฟาเอล นาดาล ต่างก็เคยได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บด้วยการฉีด PRP จากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาตึงเข่าและข้ออักเสบเรื้อรังมาแล้วทั้งสิ้น แต่การวิจัยเรื่อง PRP ในประเทศไทยยังมีน้อยมาก แตกต่างจากต่างประเทศที่มีการใช้อย่างกว้างขวางและมีมานานโดยการรักษาคือฉีดเข้าสู่จุดต่างๆ ของร่างกายที่มีการบาดเจ็บ ต่อมามีการนำ PRP มาใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหน้าเหี่ยวตัวเหี่ยวซึ่งได้ผลดีมาก เพราะมีประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ จากนั้นจึงถูกนำมาใช้ทางด้านความงามอย่างแพร่หลาย

ปัจจุบันในวงการแพทย์มีการพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมากกว่า PRP ภายใต้ชื่อ SELPHYL® The “platelet-rich fibrin matrix” (PRFM) ถือเป็นนวัตกรรมและเทรนด์ความงามที่มาแรงและโดดเด่นมากในฮอลลีวูด โดยเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Vampire Facelift หรือ Vampire Filler (สวยด้วยเลือด) ช่วยในเรื่องปัญหาริ้วรอย ผื่นพุพิวให้เต่งตึง คืนความอ่อนเยาว์ให้สวยอมตะเหมือนแวมไพร์ โดยเป็นการฟิลเลอร์ตามธรรมชาติของร่างกาย หรือฟื้นฟูผิวด้วยกลไกการสร้างเซลล์ด้วยการใช้เซลล์ตัวเอง ซึ่งเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เห็นผลอย่างรวดเร็วและเก็บผลการรักษาได้นาน ไม่เป็นอันตรายไร้ผลข้างเคียง ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สะอาดปลอดภัยในระบบปิด ไม่มีการสัมผัสอากาศ สัมผัสเลือด และได้รับความนิยมสูงในประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ SELPHYL® (PRFM) จึงถือว่าเป็นเทคโนโลยีรักษาด้วยเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และเหนือชั้นกว่าเทคโนโลยีทางด้านความงามที่เคยมีมา สนับสนุนบทความโดย บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด

ผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ความงาม และสุขภาพอันดับ 1 ในเมืองไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 000 8499 , 098 268 0518